

NGÀY THỨ 7 YÊU THƯƠNG

GIAO LƯU VĂN NGHỆ ỦNG HỘ NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Dân tộc ta có truyền thống "Thương người như thể thương thân", "Lá lành đùm lá rách". Đó là những nghĩa cử cao đẹp, phù hợp với đạo lý làm người cần được lan tỏa nhất là trong môi trường giáo dục.

Tình yêu thương là món quà kì diệu nhất của cuộc sống. Khi yêu thương và chia sẻ, ta sẽ nhận về niềm vui và hạnh phúc. Khi giang rộng vòng tay, trao yêu thương và sự cảm thông cho những mảnh đời kém may mắn, ta sẽ thấy ngọn lửa của hi vọng được thắp lên, ngọn lửa soi sáng hành trình phi thường của những người bất hạnh.

Với mong muốn lan tỏa những ý nghĩa tích cực ấy, hôm nay sáng ngày 21/12/2024 trong không khí cả nước đang hướng về Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, thầy và trò trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Ea H'đing, Cư M'gar, Đăk Lăk chào đón đoàn nghệ thuật nhân đạo của Trung tâm tạo nghề cho người khuyết tật tỉnh Nghệ An, số nhà 14 Lý Thái Tổ, phường Bến Thủy, tỉnh Nghệ An đã vượt hơn 1200km đến thăm trường và giao lưu văn nghệ. Đây cũng là dịp để cho thầy và trò nhà trường chia sẻ, động viên những người có hoàn cảnh éo le, tàn tật, có thể làm cho họ dịu bớt đi nỗi đau, đồng thời cũng là dịp để các em được chứng kiến những nghị lực phi thường của các anh chị đã vượt lên số phận.

Bắt đầu buổi giao lưu, Cô Doãn Thị Thu – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc và vận động thầy, trò toàn trường cùng chung tay góp sức ủng hộ cho cộng đồng người khuyết tật nói chung và Đoàn Trung tâm tạo nghề cho người khuyết tật tỉnh Nghệ An nói riêng để phần nào bù đắp, giúp đỡ, động viên tạo điều kiện cho họ được hòa nhập với cộng đồng.

Tại buổi giao lưu, các thành viên trong đoàn đã đem lời ca tiếng hát với tình cảm ấm áp gửi tới quý thầy cô và các em học sinh nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại cảnh giao lưu văn nghệ của anh chị khuyết tật với các em học sinh và thầy cô giáo.



Sau đó, thầy cô giáo và các em học sinh toàn trường đã thể hiện những tình cảm yêu thương, chia sẻ, tấm lòng nhân ái bằng hoạt động quyên góp, ủng hộ của mình bằng

tiền tiết kiệm hay những bữa ăn sáng trị giá từ 5000 trở lên với mong muốn góp một phần nhỏ nhằm giúp người khuyết tật khắc phục những khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống và các tiết mục giao lưu văn nghệ của giáo viên, học sinh để động viên các anh chị khuyết tật.



Hình ảnh học sinh quyên góp tiền ủng hộ cho đoàn khuyết tật



Hình ảnh thầy giáo Y Phước A Yun giao lưu văn nghệ cùng đoàn khuyết tật



Hình ảnh em Nguyễn Thị Minh Châu – HS lớp 8A1
giao lưu văn nghệ cùng đoàn khuyết tật

Cảm nhận được nỗi đau ấy, toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường đã ủng hộ được số tiền là: 7.246.000 đồng. Hy vọng với món quà nhỏ này phần nào giúp được các hoàn cảnh của các anh chị trong đoàn khuyết tật.

Buổi giao lưu đã kết thúc thành công tốt đẹp và để lại nhiều cảm xúc trong lòng thầy, trò trường THCS Nguyễn Trường Tộ là "Trăm nghe không bằng một thấy", nhìn các anh chị khiếm thị biểu diễn các tiết mục văn nghệ làm thầy trò nhà trường rất xúc động. Động lực nào đã giúp các bạn vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống? Đó là một điều rất đáng khâm phục!

Đó sẽ là những bài học đạo đức, giáo dục lòng nhân ái yêu thương mà các em đã từng được học qua những trang sách mới; được thầy cô chỉ dạy về giá trị của cuộc sống qua các tiết dạy về Kỹ năng sống: "Phải biết nâng niu trân trọng những gì mình đã có, phải biết sống và khát khao vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội". Hình ảnh của các anh chị khuyết tật làm cho toàn thể thầy và trò trường trường THCS Nguyễn Trường Tộ vô cùng cảm phục, các anh chị là những người "Tàn mà không phế".

Trong buổi giao lưu này, thầy trò chúng tôi xin được chia sẻ những khó khăn thiếu thốn mà các bạn phải gánh chịu cùng với đó mong muốn lan tỏa thông điệp: "Các em học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ chúng ta, những con người lành lặn hoàn hảo, hãy thi đua học tốt, rèn luyện đạo đức tốt để sau này xây dựng một cuộc sống, một tương lai tươi sáng, vững bền hơn".

Ea H'đing, ngày 21 tháng 12 năm 2024

Người viết

Cô giáo Doãn Thị Thu